



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดว่า กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แต่งตั้ง
เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จัดทำเอกสารผลงานพร้อมเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก
กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก
หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้ารับการประเมินผลงาน ทั้งนี้ ในการประเมินบุคคลหากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบ
แล้วพบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนา
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์สุภชัย ปทุมนากุล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
แบบท้ายประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ **๒๕** กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวลักขมณ สมานสินธุ์	ผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๐ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผน การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๖ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ผลงาน เรื่องที่ ๑ แนวทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ABET เรื่องที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน อววน. ของประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการอุดมศึกษาและนวัตกรรม ระดับนานาชาติ (International Higher Education & Innovation Hub)	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	นางสาวสวามิตรี พรหมยศ ร้อยละ ๕ นายสุพจน์ สุทธิรัตน์ ร้อยละ ๕ นางสาวเจษฎีสนะฮะ หะยีเจเตะ ร้อยละ ๕ นางสาวอิสริย์ โชติพิภูมิพันธ์ ร้อยละ ๕ นายศรัณย์ วัชรากัย ร้อยละ ๕ นางสาววรรณิ์ กล่อมละเอียด ร้อยละ ๕ นางสาวมริชฎา นิลมณี ร้อยละ ๕ นางสาวชลธิชา ประทุมทอง ร้อยละ ๕

กศพร.